



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Số 18 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3825 2526 * Fax: (84-4) 3826 5942

Website: www.petrovietnam.com.vn

Số:

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Kính gửi:

- Hội đồng Trường và Ban giám hiệu
- Tập thể Thầy giáo, Cô giáo và Cán bộ, Nhân viên Trường Đại học Dầu khí Việt Nam.

“Tôn sư trọng đạo” luôn là nét đẹp trong truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2019), thay mặt Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tôi gửi tới Hội đồng Trường, Ban giám hiệu, tập thể Thầy giáo, Cô giáo và cán bộ, nhân viên Nhà trường lãng hoa tươi thắm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Các Thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên Nhà trường kính mến!

Trong bối cảnh nhiều thách thức do sự bất ổn định của giá dầu thô và quá trình thực hiện công tác tái cấu trúc toàn Tập đoàn nói chung và của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam nói riêng, Hội đồng Trường, Ban giám hiệu, các Thầy Cô giáo, cán bộ, nhân viên của Nhà trường vẫn luôn đoàn kết cùng nhau quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm học 2018-2019. Nhà trường đã tích cực chủ động trong công tác tuyển sinh năm học mới và luôn thu hút được tân sinh viên có chất lượng đầu vào tốt, triển khai nhiều hoạt động hợp tác quốc tế, đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Với 9 năm hình thành và phát triển, Nhà trường đã có 04 khóa sinh viên tốt nghiệp với gần 350 kỹ sư Dầu khí trong đó 100% sinh viên có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp và được các doanh nghiệp đánh giá cao về năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp. Đó là sự minh chứng và khẳng định rõ ràng nhất thương hiệu đào tạo trong lĩnh vực công nghệ - kỹ thuật Dầu khí của Nhà trường. Có được thành công đó là nhờ những đóng góp, sự nỗ lực không ngừng, sự hy sinh thầm lặng, sự đoàn kết đồng lòng của toàn thể Ban lãnh đạo, các Thầy giáo, Cô giáo và cán bộ nhân viên Nhà trường. Đó là kết tinh ý chí, nghị lực và công sức của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, tập thể giảng viên, cán bộ nhân viên và sinh viên trong toàn Trường. Nhân dịp này, tôi gửi tới các Thầy Cô, các đồng chí lời tri ân sâu sắc và lời cảm ơn chân thành nhất.

Năm học 2019-2020, là năm học đánh dấu một chặng đường mới của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam: Hành trình tiếp theo sau chặng đường 10 năm hình thành và phát triển; Hành trình chuẩn bị cho những điều kiện cơ bản của mô hình mới - Học viện Dầu khí Việt Nam và chuẩn bị các điều kiện cho lộ trình tự chủ trong tương lai gần.

Lãnh đạo Tập đoàn luôn tin tưởng và mong muốn Nhà trường tiếp tục xây dựng khối đoàn kết vững mạnh, phát huy truyền thống của sự nghiệp trồng người, tập trung đổi mới chương trình giảng dạy, phương pháp quản lý, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo sự hài hòa, đồng bộ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, tiếp tục mở rộng liên kết đào tạo với các Đại học trong nước và trên thế giới... trên cơ sở định hướng tự chủ, xứng đáng với niềm tin và tự hào của Tập đoàn và người lao động Dầu khí Việt Nam.

Một lần nữa, thay mặt Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tôi xin bày tỏ lời tri ân sâu sắc đối với nhiệt huyết và những đóng góp vô cùng quý báu của các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Nhà trường. Kính chúc các Thầy giáo, Cô giáo, Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên Nhà trường và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và có được nhiều thành tựu mới trong sự nghiệp trồng người cao quý./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Mạnh Hùng